

TỈNH ỦY HÀ NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 26^{*} - CT/TU

Hà Nam, ngày 25 tháng 8 năm 2023

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY KIM BẢNG	
C.V	Số 552 ngày 29/8/2023
ĐẾN	Kính chuyển Đ/C:.....
	Lưu hồ sơ:.....

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Kiểm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc phát huy vai trò các cơ quan truyền thông, báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò các cơ quan truyền thông, báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần quan trọng đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nội dung, hình thức tuyên truyền được đổi mới theo phương châm linh hoạt, bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với diễn biến tình hình thực tiễn và đặc điểm từng đối tượng. Các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và duy trì các chuyên mục, chương trình tuyên truyền, kịp thời thông tin một số vụ việc tham nhũng, tiêu cực và kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương và của tỉnh. Tập trung đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch; qua đó đã làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia giám sát, phát hiện, tố giác các hành vi, biểu hiện tham nhũng, tiêu cực được tăng cường, bước đầu tạo chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong việc phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn còn một số hạn chế: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các văn bản mới ban hành chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; nội dung, hình thức tuyên truyền chậm đổi mới. Việc tuyên truyền, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các cơ quan truyền thông, báo chí, cán bộ, đảng viên, Nhân dân còn chưa tích cực, tính chủ động và hiệu quả chưa cao.

Nguyên nhân chủ yếu của hạn chế trên là do một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của truyền thông, báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều cán bộ, đảng viên, phóng viên, nhà báo và người

bao: J2 HU, HAD, V, N
Cục Ch, Đ, B
Được Đ, B

dân còn có tâm lý e ngại trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng chưa được quan tâm đúng mức.

Để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc phát huy vai trò các cơ quan truyền thông, báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 23/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo và cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo. Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

2. Phát huy mạnh mẽ vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để hình thành, phát triển ý thức chủ động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; tăng thời lượng đăng tải, phát sóng các tin, bài, phóng sự, các chuyên trang, chuyên mục về chủ trương, đường lối, quan điểm, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Đề cao tính khách quan, toàn diện, kịp thời trong việc đăng tải thông tin, ngăn ngừa tình trạng đưa thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận. Chú trọng việc phát hiện đưa ra công luận những vụ việc tham nhũng, tiêu cực, phản ánh tới các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gắn với lên án các hành vi, vụ việc tiêu cực, các biểu hiện tham nhũng, lãng phí; làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội trước các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, thu hút sự quan tâm của xã hội.

Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên có phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, dũng cảm, tinh thông nghiệp vụ, tâm huyết với nghề, sẵn sàng tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

3. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; khắc phục tình trạng thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh việc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phải thực sự gương mẫu, nêu cao vai trò, trách nhiệm đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cán bộ, đảng viên phải nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời vận động gia đình, người thân và Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

4. Nâng cao nhận thức của Nhân dân về trách nhiệm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, tăng cường phát huy dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác giám sát, đấu tranh, phát hiện những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực.

Các cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giám sát và phát huy vai trò trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; mở rộng thêm các hình thức phù hợp để Nhân dân phản ánh, tố cáo vụ việc, nội dung liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trên địa bàn. Quan tâm và thực hiện tốt công tác tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Chỉ đạo thực hiện tốt việc bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của Nhân dân theo quy định; khi tiếp nhận phản ánh, tố cáo của Nhân dân về tham nhũng, tiêu cực, các cơ quan có thẩm quyền phải xem xét, đánh giá, phân loại kịp thời, khẩn trương kiểm tra, xác minh những đơn tố cáo, tố giác có cơ sở.

5. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền thực hiện nghiêm chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí bảo đảm kịp thời, rõ ràng, minh bạch, đúng pháp luật, không để báo chí thiếu thông tin chính thống. Đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo việc định hướng thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chỉ đạo xử lý vi phạm các quy định về quản lý, cung cấp thông tin về phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi được phụ trách. Chỉ đạo phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của báo chí trong việc ngăn

chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời chỉ đạo kiểm tra, xác minh làm rõ những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm có liên quan trên địa bàn, ngành, lĩnh vực được báo chí thông tin, phản ánh; chủ động tổ chức công bố, giải thích, trả lời các nội dung có liên quan. Kiên quyết đấu tranh phản bác tư tưởng lo ngại việc đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ làm chậm sự phát triển, làm hạn chế sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; nhụt chí, làm cầm chừng trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

6. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo.

Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo thường xuyên theo dõi, tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin cán bộ, đảng viên, Nhân dân cung cấp để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật. Khuyến khích, bảo vệ, tôn vinh kịp thời những cán bộ, đảng viên, nhà báo, phóng viên và Nhân dân trong tham gia phát hiện, tố giác tham nhũng, tiêu cực.

7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tăng cường chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền, quán triệt những quan điểm, tư tưởng mới của Đảng, quy định của pháp luật và các biện pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên các phương tiện thông tin đại chúng; cung cấp thông tin, định hướng dư luận, phát huy vai trò của báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
 - Ban Nội chính Trung ương,
 - Văn phòng Trung ương Đảng,
- } (để báo cáo)
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy,
 - Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
 - Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh,
 - Các cơ quan báo chí của tỉnh,
 - Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh,
 - Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Lê Thị Thủy